



26 พฤษภาคม 2558 หน้า 13

หน่วยงานยางขยับ รวมกลุ่มตั้ง‘กยท.’ สร้างเอกภาพทำงาน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หลายโครงการมีความคืบหน้าไปมาก อาทิ โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ซึ่งขณะนี้ มีเกษตรกรชาวสวนยาง ขึ้นคำขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทน จำนวน 39,990 ราย คิดเป็นเนื้อที่โค่นยาง จำนวน 446,116.33 ไร่ เกินกว่าเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ 400,000 ไร่ และคาดว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณผลผลิตยางในตลาดได้ประมาณ 110,011 ตัน โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง สกย. ได้ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางแล้วเกือบ 400 ราย ในการนำไปลงทุนสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงานงาน อาทิ การนำยางพาราไปแปรรูปเป็นถนนยางพาราในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ภาคลได้การใช้แผ่นยางพาราแปรรูปปูพื้นสนามฟุตบอล เป็นต้น

นายเชาว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องยางพาราของประเทศ ได้มีการรวมองค์กรขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตามกรอบพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ....ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนายางพาราของประเทศมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น จึงยังจำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันแก้ไขปัญหายางพาราให้ถูกจุดและเป็นระบบต่อไป

26 พฤษภาคม 2558 หน้า 9



‘พ.ร.บ.การยาง’ ระบิตเวลาลูกใหม่

รู้หรือไม่ว่าโชคชะตาหรือโชคร้ายของชาวสวนยาง เมื่อเร็วๆ นี้ “สนช.” ได้ลักลอบออกพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย อย่างลึกลับลึกลอน หลังจากที่เคยมีความพยายามมาเกือบๆ 3 ทศวรรษ

อย่างไรก็ตาม ในดีก็มีเสีย พ.ร.บ.การยาง ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่จะดีหรือเสียมากกว่ากันเท่านั้นหากทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางทั้งระบบจะประกอบด้วย กองทุนสงเคราะห์ชาวสวนยาง (สกย.) องค์กรใหญ่และมีบทบาทมากที่สุด มีคนทำงานราว 1,600 คน มีเงินที่ต้องดูแลก้อนใหญ่เรียกว่า “เงินเซส” เก็บจากการส่งออกยาง ร้อยละ 5 ปัจจุบันราคาขาย 40 บาท ก็จะหักเอาไว้ 1.40 บาทต่อกิโล ตอนนี้มีเงินดูแลนับหมื่นล้านบาท ต่อมา องค์การสวนยาง “อสย.” ทำหน้าที่ซื้อขายยาง ซึ่งมีพนักงานแค่ 300 คนและสถาบันวิจัยยาง “สวย.” ทำหน้าที่ด้านวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับยาง ทั้ง 3 องค์กรจะแยกเป็น

อิสระต่างคนต่างทำหน้าที่ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน

แต่หลังจากที่พ.ร.บ.การยางออกมา จะต้องรวมทั้ง 3 องค์กรเข้าด้วยกัน เรียกว่าคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย “กยท.” หากจะมองในแง่ดีจะทำให้การทำงาน “คล่องตัว” เนื่องจากที่ผ่านมาต่างคนต่างทำ ทำให้องค์กรเดินไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาตามมาก็คงไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาบุคลากรที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันวัฒนธรรมที่แตกต่าง การจัดตั้งองค์กรยังอิหลักอิเหลื่อบทบาทหน้าที่ซ้ำซ้อน

แต่ที่ต้องจับตามองชนิดกะพริบตาไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง มี 2 ประเด็นใหญ่ๆ

ประเด็นแรก โครงสร้างใหม่จะมี “กรรมการบริหาร” 15 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 8 คน เกษตรกร 5 คน และคราวนี้พ่อค้าอีก 2 คนจากเดิมที่ไม่เคยมี การที่เปิดให้พ่อค้ามาร่วมเป็นกรรมการ จะเป็น “ดาบสองคม” ชาวสวนยางตั้งข้อสังเกตว่า จะทำให้พ่อค้า “ล้างความลับ” ได้หรือไม่

ประการต่อมาสำคัญที่สุด “เงินเซส” ที่ถือเป็นเงินของชาวสวนยาง ที่ใช้สำหรับชดเชยให้ชาวสวนใช้ในการปลูกยางใหม่ทดแทนยางเก่าที่หมดอายุเรียกว่าใช้เพื่อเกษตรกรจริงๆ แต่พ.ร.บ.ใหม่ใช้เพื่อ “พยุงราคาขาย” 35% ในส่วนชาวสวนยางจะเหลือแค่ 40% จากเดิมที่เคยได้ 85%

นั่นเท่ากับว่าเอาเงินชาวสวนมาช่วยพ่อค้าด้วย...ตรงนี้แหละคือ ระบิตเวลาลูกใหม่

ทวิ มีเงิน



26 พฤษภาคม 2558 หน้า 7



เช็กบิลสวนยางพารา (2)

การเสวนา “ทางออกประเทศไทยในสถานการณ์บุกรุกป่า: ถึงคราวเช็กบิลสวนยางพารา” จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย, กรมป่าไม้และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำเสนอไปเมื่อวานได้ข้อสรุปพื้นที่ป่าถูกบุกรุก 10 ล้านกว่าไร่...เป็นการบุกรุกเพื่อปลูกยางพารา 4.4 ล้านไร่ แบ่งเป็นของนายทุนรายใหญ่ระดับชาติ 0.25 ล้านไร่ นายทุนระดับท้องถิ่น 1.6 ล้านไร่ และของเกษตรกรรายย่อย 2.55 ล้านไร่ ที่กรมป่าไม้จะเร่งทวงคืน

นายสังเวียน ทวดห้อย ประธานเครือข่ายสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวยอมรับ มีเกษตรกรเข้าไปบุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพาราจริงๆ แต่ทำไปเพราะความยากจน ไม่มีที่ดินจะใช้เป็นเครื่องมือทำกิน...แต่จะมาโทษเกษตรกรเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องโทษภาครัฐด้วย ที่ออกนโยบายส่งเสริมให้ปลูกยาง 1 ล้านไร่

เมื่อไม่มีที่ทำกิน ต้องการปลูกยางกับเขาด้วย...เลยต้องรุกป่า “แต่ไม่ว่าจะรุกป่ากันทุกคน ต้องดูด้วยว่าพื้นที่เกษตรกรเข้าไปทำกินมาก่อนจะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติปี 2518 หรือไม่ ตรงนี้

ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดก่อนว่าเกษตรกรบุกรุกวนอุทยานหรือวนอุทยานประกาศทับที่ทำกินของเกษตรกรกันแน่”

ประธานเครือข่ายสวนยางแห่งประเทศไทยเห็นด้วยถ้าหากกรมป่าไม้จะมีการจัดระเบียบป่าไม้



เพื่อคืนพื้นที่ป่าสู่ธรรมชาติในรูปแบบ คนกับป่าอยู่ด้วยกัน แต่กรมป่าไม้จะต้องตรวจสอบพื้นที่ให้ชัดเจน ควรมีคณะกรรมการ ในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดเกษตรกรส่วนใหญ่พร้อมและยินดีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการตลอดเวลา

นายทวีศักดิ์ คงเข้มผอ.ฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) บอกว่า การบุกรุกป่าสงวน ทาง สทย.อยู่ตรงกลาง เพราะมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก และที่ผ่านมาหลักการส่งเสริมของ สทย. มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ โคนยางเก่าเพื่อปลูกยางใหม่ กับ ส่งเสริมปลูกยางใหม่

โดยเน้นให้ปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิทำกิน แต่ถ้าจะปลูกในพื้นที่ป่าสงวน จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมป่าไม้เท่านั้น สทย.ถึงจะเข้าไปส่งเสริมได้.

ชมชื่น ชูช่อ



26 พฤษภาคม 2558 หน้า 5

ชาวสวนยิ้มราคายางเริ่มขยับขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ราคายางพาราขณะนี้ขยับตัวขึ้นมาสูงเกือบถึงกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาทแล้ว ตามกลไกตลาด โดยรัฐบาลไม่ได้แทรกแซง แต่รัฐบาลและสภาเกษตรกรเตรียมมาตรการต่างๆ รองรับหากราคายางตกต่ำอีก โดยขยายเวลาโครงการเดิม 3 โครงการ คือ 1.โครงการเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริมแก่เกษตรกร 10,000 ล้านบาท 2.โครงการเงินกู้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยางจากเกษตรกร 10,000 ล้านบาท และ 3. โครงการเงินกู้ 5,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง ขยายกิจการ โดยขยายเวลาออกไปจนกว่าหมดวงเงิน นอกจากนี้เตรียมโครงการมูลภัณฑ์กันชนไว้อีกทางหนึ่ง

นายวีระศักดิ์ สิริฐานนท์ ประธานสัมพันธ์คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย (คสยท.) กล่าวว่า ทำหนังสือ

เปิดผนึกเรื่องยางพาราถึงนายประชา เตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งจะจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 28 พฤษภาคม ที่โรงแรมตรัง กทม. ที่ผ่านมาไทยปลูกยาง 120 ปี ยังส่งออกวัตถุดิบเกือบ 90% แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและบริโภคในประเทศไม่ถึง 15% ชี้ชัดว่าส่งเสริมให้ปลูก แต่ไม่ส่งเสริมให้ขาย รัฐบาลจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

นายอาคม วงษ์ศิริ ชาวสวนยาง หมู่ที่ 6 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ราคายาง กก.ละ 55 บาท ค่อนข้างพอใจ เพราะขณะนี้ปริมาณน้ำยางยังน้อย แต่หากเปิดกรีตเต็มที่กำลังกลัวว่าราคายางจะปรับลดลงไปอีก และอยากให้ราคาไปอยู่ที่ กก.ละ 80 บาท จึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีพ อยากวิงวอนรัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องต้นทุนการผลิตมากกว่านี้ โดยเฉพาะราคาน้ำยาง

26 พฤษภาคม 2558 หน้า 6

ทวงป่าไม้กระทบชาวสวนเชียงราย

เชียงราย - นายสุวิทย์ ไหม้ธิ ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จ.เชียงราย กล่าวว่าพื้นที่สวนยางพาราในจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นชาวสวนรายย่อยของคนพื้นถิ่นรายละไม่ถึง 10-30 ไร่ ทำมาหากินมานานแล้ว การที่รัฐบาลมีนโยบายทวงคืนผืนป่า โดยเข้าไปตรวจสอบและยึดคืนผืนป่าตามพื้นที่ต่างๆ ชาวสวนที่นี่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะส่วนใหญ่ทำกินในพื้นที่สืบทอดกันมา แต่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ที่มีพื้นที่ปลูกหลายร้อยไร่มากกว่า แต่เรื่องราคาตกมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทำให้ชาวสวนไม่ได้ค่าต้นทุนคืน แต่ที่อยู่ได้เพราะมีพืชเศรษฐกิจรองรับ เช่น ข้าว ฯลฯ เพียงแต่พุงให้ได้ผลผลิตจำหน่ายบ้างเท่านั้น ส่งผลให้กำลังซื้อของทั้งชาวสวนลดลง โดยชาวสวนมีปัญหาเรื่องการจัดหาแรงงานที่จะมากรีดยางได้ยาก แม้จะตกลงแบ่งรายได้จากการขายน้ำยางคนละ 50% ก็ตาม ขณะที่คนกรีดยางใช้จ่ายน้อยลงจนส่งไปถึงคนค้าขายอาหารคนงาน ปัญหาคือเป็นลักษณะลูกโซ่ที่โยงถึงกันหมด

26 พฤษภาคม 2558 หน้า 7 (1)

เกษตรกรเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบครบวงจร

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าการเกษตรนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาคการเกษตร รวมถึงการแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยเรื่องสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบครบวงจร ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปศุสัตว์ และประมง ให้มี



ประสิทธิภาพการผลิตและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

ด้านนายไฉน พัทธินันท์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า “แนวทางการบริหารจัดการพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับระบบการส่งเสริมการเกษตร และกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นแบบการรับรู้และให้มีส่วนร่วม 3 มิติ คือ

1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ และการปรับระบบการส่งเสริมการเกษตรโดยยึดหลักที่เรียกว่า “MRCF” โดยการจัดทำและใช้ข้อมูลในลักษณะแผนที่ทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่เพื่อ

สนับสนุนเกษตรกรอย่างตรงเป้าหมาย จัดระบบการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วฉับไว ผ่านการสื่อสารระยะไกล และบูรณาการกับหน่วย

งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่รวมทั้งการให้บริการเกษตรกรอย่างเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ พัฒนาเกษตรตาม

ความต้องการของเกษตรกรอย่างมีเป้าหมาย

2. การใช้กลไกการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมแบบ 2 ทาง คือการรับรู้ข้อมูลด้านนโยบาย แนวทาง มาตรการของรัฐบาลด้านการเกษตร รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกด.) โดยให้เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอละ

26 พฤษภาคม 2558 หน้า 7 (2)



1 จุด 882
ศูนย์ทั่ว
ประเทศ
ทำให้การ
แก้ไข
ปัญหาและ
พัฒนาการ
เกษตรของ
ประเทศมี
ความรวดเร็ว
ทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหา
ได้ตรงตาม

ความต้องการของประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นรากฐานในการพัฒนาเกษตรกรให้ยั่งยืน

3. การแก้ไขปัญหาโดยใช้การบริหารจัดการแบบบูรณาการภายในจังหวัด ซึ่งอาศัยกลไกที่เรียกว่าอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทำให้เกษตรกรก้าวสู่การเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 2558 เป็นต้นไปให้ได้" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว



26 พฤษภาคม 2558 หน้า 22

IRC ไตรมาส 2 ปี 58, ไซว์พลาไน์เพิ่มขึ้น 94.65% พร้อมขยายไลน์ โดยจับมือสวทช. และวว. วิจัยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรองรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล เหล่าจินดา ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) “IRC” เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีกำไรสุทธิ 138.92 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าไตรมาส 2 ของปี 2557 ถึง 94.65% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.69 บาทซึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบทั้งยางธรรมชาติ และจากน้ำมันดิบมีมูลค่าต่ำลง รวมทั้งประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารการผลิตและระบบผลิตโดยเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการผลักดันยอดขายรถยนต์ของค่ายต่างๆ ด้วยการออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เพื่อสร้างความคึกคักให้ตลาด

“IRC กำลังจะลงนาม MOU ร่วมกับ สวทช. และ วว. เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติ สำหรับรองรับโครงการระบบราง

ระบบชลประทาน ในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาจากราคายางพาราตกต่ำ และ SMEs ที่เป็นเครือข่ายฐานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ฐานธุรกิจของบริษัทฯ มีความมั่นคงและเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป”
นางพิมพ์ใจกล่าว